

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	1. โครงการสำรวจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ปัจจุบันความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยแล้ว ทำให้หลายๆหน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น การศึกษาพฤติกรรมจึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน สมบูรณ์
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ รายงานผลการสำรวจ“การสำรวจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 - 2564”
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	รายงานผลการสำรวจ“การสำรวจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 - 2564” จำนวน 50 เล่ม
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบฯ
7	ระยะเวลา	1 ปีงบประมาณ เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามออกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น วัดเพชรสมุทรวรวิหารตลาดรถไฟ (ตลาดร่มหุบ) ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำบางน้อย อุทยาน ร.2 ดอนหอยหลอด ค่ายบางกึ่ง (หลวงพ่อนิลมณี) อาสนวิหารพระแม่บังเกิดบางนกแขวก
9	งบประมาณ (บาท)	86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางศุภกานต์ พรหมน้อย ตำแหน่ง : สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711001

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้ถูกกำหนดและวางแผนในการพัฒนาหลายปี แต่ปัญหาในเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการนำมาใช้สนับสนุนหรือการวิเคราะห์ในรูปแบบจำลองทางเศรษฐกิจ ดังนั้น สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามจึงเห็นควรที่จะดำเนินการจัดทำโครงการนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจ
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์และทิศทางของเศรษฐกิจ 2. เพื่อการติดตาม สำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัด 3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการทำหน้าที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> สามารถนำข้อมูลจากการสัมมนาและการจัดประชุม รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น ไปวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- ความพึงพอใจในการสัมมนาร้อยละ 85 - รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม 4 ฉบับ - รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 12 ฉบับ
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม ปี 2560 สิ้นสุด เดือนกันยายน ปี 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	<u>กิจกรรมที่ 1</u> : จัดสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมถึงวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจภาคบริการของจังหวัด เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจภาคบริการ จำนวน 50,000 บาท <u>กิจกรรมที่ 2</u> : จัดการประชุมผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยการติดตาม สำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัด จำนวน 10,500 บาท
9	งบประมาณ (บาท)	60,500 บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฐยา ทรงทิพย์ไทย ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3471 1030

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากภูมิทัศน์ริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 ตำบลบางนกแขวก ไม่สวยงาม ไม่มีต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สำหรับประชาชนที่มาออกกำลังกาย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตำบลบางนกแขวก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องริบดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2559 ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้ามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น 2. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้ามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น และประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 2. ประชากรในพื้นที่ตำบลบางนกแขวกมีทางเดินเท้ามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น และประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ยาว 137 เมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม ปี 2560 สิ้นสุด เดือนกันยายน ปี 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ยาว 137 เมตร
9	งบประมาณ (บาท)	491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง : นายอำเภอบางคนที สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที หมายเลขโทรศัพท์ : 034-762010

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.2 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ซึ่งราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงราษฎรมีความยากลำบากในการคมนาคม การขนประมง และสัญจรไป – มา จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตสินค้าประมง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบทางเลือกสำหรับการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2559 ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ)
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามดีขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การขนส่งที่ขผลทางการเกษตร และประมง สะดวกรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรแก่ผู้มาเยือนและประชาชนในจังหวัด
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.545 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ข้อที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.545 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร
9	งบประมาณ (บาท)	958,400 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ :อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ :นายณรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ตำแหน่ง :นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ หมายเลขโทรศัพท์: 034-720790

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.2 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ซึ่งราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงราษฎรมีความยากลำบากในการคมนาคม การขนส่งประมง และสัญจรไป-มา จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตสินค้าประมง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบทางเลือกสำหรับการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2559 ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ)
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมในการสัญจรไป – มา สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดอุบัติเหตุ 2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.065 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (2.4การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.065 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 1 แห่ง
9	งบประมาณ (บาท)	2,488,200 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ตำแหน่ง :นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ หมายเลขโทรศัพท์: 034-720790

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	6. โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นมาตุภูมิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 ณ บ้านอัมพวา เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จังหวัดสมุทรสงครามจึงต้องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาของจังหวัดสมุทรสงครามและส่งเสริมรายได้ของประชาชนจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามที่คาดหวังได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม มาเผยแพร่เชิงสร้างสรรค์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดจนทำให้เกิดรายได้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม และช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเป็นการสร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 3. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของจังหวัดสมุทรสงครามและส่งเสริมรายได้ของประชาชน 4. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ เด็ก เยาวชน และประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเผยแพร่เชิงสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นรายได้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละของจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวจากผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทยข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 ลานดนตรี ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 3 ลานอาหาร ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
10	งบประมาณ (บาท)	2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสุชาดา พุ่หงั่ว ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-718138

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	7. โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม “ให้เป็นเมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้าอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เมือง 3 น้า ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อยมี 3 นา ได้แก่ นาข้าว นากุ้ง และนาเกลือ มีอำเภอ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที เป็นเมือง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีดอนหอยหลอดซึ่งมีลักษณะเป็นทะเลตมและดินดอนชายฝั่งทั่วทั้งปากอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำเป็นที่มาของอาหารทะเลของจังหวัด นอกจากนี้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่มีพื้นที่สวนยังมีอาชีพทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยอีกด้วยสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงเกษตร ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีต่อเนื่องตลอดปี ชุมชนยังดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 2. เพื่อขยายฐานของนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น 3. เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 3 รายได้การท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น 2.5
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทยข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม “Amazing Samut Songkhram” จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 จังหวัดหนองคาย
10	งบประมาณ (บาท)	6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-717213

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต ๓ น้อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองวัฒนธรรมทางแหล่งสายน้ำแม่กลองซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวแม่กลองมาแต่โบราณ มีทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม นอกจากนี้แล้วยังเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปินด้านดนตรีที่มีชื่อเสียง ครูเอื้อ สุนทรสนาน นักร้อง นักแต่งเพลงที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล พ.ศ. ๒๕๕๒ ในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน อุทยาน ร.๒ เพื่อรำลึกถึงครูเอื้อ สุนทรสนาน แต่รูปแบบการจัดงานยังคงเป็นรูปแบบเดิมในทุกๆปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมก็จะเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวตามมา จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้แพร่หลายและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 3. เพื่อรำลึกถึงศิลปินด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> - นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นจังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ รายได้ของจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้น
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ ข้อที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดมหกรรมดนตรีแจ๊ส Suntharaporn Jazz of Love จังหวัดสมุทรสงคราม
10	งบประมาณ(บาท)	4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-717213

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	9. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็นเมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีต่อเนื่องตลอดปี ชุมชนยังดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการแข่งขันกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะเรือการแข่งขันเรือแคนู และเรือคายัค นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 3. เพื่อส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม 4. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<p>ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ผลลัพธ์จังหวัดสมุทรสงครามประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	<p>รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10</p> <p>ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10</p>
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ (เรือแคนู และเรือคายัค) Samutsongkharm Water Sport Championships 2. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
10	งบประมาณ (บาท)	4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	<p>หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ : 034-717213</p>

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	10. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวโดยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่มีความงดงามด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม และไทยผสมผสาน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นเมืองสามน้ำ (เมืองที่มีระบบนิเวศ ๓ น้ำ น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย) สามนา สามศาสนา และที่โดดเด่นคือ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 3. เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมากยิ่งขึ้น
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามรายได้เพิ่มขึ้น
6.	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดทำวารสารสมุทรสงครามทิมเดือนละ ๑ ฉบับ จำนวน ๕๐๐ เล่ม/เดือน จำนวน ๑๐ เดือน
10	งบประมาณ (บาท)	500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3471-4881

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	11. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เมือง 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อยมี 3 นา ได้แก่ นาข้าว นากุ้ง และนาเกลือ มีอำเภอ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที เป็นเมือง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีคอนเทนต์ปลอดภัยซึ่งมีลักษณะเป็นทะเลตมและดินดอนชายฝั่งทั่วทั้งปากอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำเป็นที่มาของอาหารทะเลของจังหวัด นอกจากนี้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่มีพื้นที่สวนยังมีอาชีพทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยอีกด้วยสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีต่อเนื่องตลอดปี ชุมชนยังดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเยือน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 10,000 เล่ม
10	งบประมาณ (บาท)	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ :ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง:ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ :034-717213

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	12. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านก่อสร้าง สารเคมี และอัคคีภัย (Safety Thailand) กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และกิจการอื่นๆ
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จากสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของจังหวัดสมุทรสงคราม ค่อนข้างสูง ในกิจการท่องเที่ยว ประเภทก่อสร้าง โรงแรม และอื่น ๆ เนื่องจากนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในปัญหาความปลอดภัยในการทำงาน จนทำให้ผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บ บางรายอาจทุพพลภาพตลอดชีวิต นายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จึงต้องมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านก่อสร้าง สารเคมี และอัคคีภัย (Safety Thailand) กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และกิจการอื่นๆ ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทางเทคนิคการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น นายจ้างเจ้าของเรือประมง ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 50 คน
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านก่อสร้าง สารเคมี และอัคคีภัย (Safety Thailand) กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และกิจการอื่นๆ
10	งบประมาณ(บาท)	46,200 บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-711899

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	13. โครงการเรียนรู้สู่การสร้างสรรคผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่มากมาย หลากหลายประเภท สามารถนำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน เหล่านี้ มาเป็นองค์ความรู้ ซึ่งการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Arts Culture and History) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำคุณค่าด้านจิตวิญญาณและความเชื่อ โดยนำทุนทางวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อสร้างมูลค่าจากพื้นฐานความรู้และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า 2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านสังคม <u>ผลลัพธ์</u> ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 50 คน จำนวนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลุ่ญุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ข้อที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบฯ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน2 วัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 50 คน
10	งบประมาณ (บาท)	500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสุชาดา ทุ่งหัวัว ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-718138

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ จังหวัด สมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	14. โครงการเสน่ห์แม่กลอง ยิ้ม ไหว้ สวัสดิ์ดี ขอบคุณ ขอโทษ
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	มารยาทไทยเป็นสิ่งที่หนึ่งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็น การไหว้ การพูดจา วิธีการเรียกคนอื่นๆในสังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่สามารถหาได้ในชาติอื่นๆ และสังคมที่ใกล้ชิดของคนไทย นอกจากนี้มารยาทไทยยังครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การทำความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทในสังคมไทย 2. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ มีจิตสำนึกและรวมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย 3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยด้านมารยาท และนำมาพัฒนาตนเอง รวมทั้ง สามารถเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ กลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน สามารถนำเอกลักษณ์ของชาติไทยด้านมารยาทไทย มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่ร่วมอบรม จำนวน 300 คน - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ ฯ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทไทยและมารยาทสังคม จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 300 คน
10	งบประมาณ (บาท)	390,000 บาท(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสุชาดา พุ่มหว่า ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-718138

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	15. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม 8 วิถี ของดีสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ ทำให้เกิดวิถีถิ่นที่ดั้งเดิม มีลักษณะสอดคล้องกับวิถีไทย 8 วิถี ที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมา 8 วิถีไทยที่เป็นสุดยอดของคนสมุทรสงครามยังมิได้มีการจัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย สามารถเผยแพร่และใช้เป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มเสน่ห์และอรรถรสในการท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการองค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
4	วัตถุประสงค์ของ โครงการ	1. เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ วัฒนธรรม 8 วิถีของดีสมุทรสงคราม ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว 2. เพื่อให้คนสมุทรสงครามภาคภูมิใจ เกิดสำนึกรักบ้านเกิดมากขึ้น
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของ โครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์บริหารจัดการ วัฒนธรรม 8 วิถี ของดีสมุทรสงคราม ได้รับการสืบค้นจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ครอบคลุม ทั้ง 36 ตำบล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ	- จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่จำนวน 10,000 เล่ม - จำนวนช่องทางเผยแพร่เพิ่มขึ้น 4 ช่อง - ระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และ นโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) - นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต - กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุกรูปแบบ ฯ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของ โครงการ	“วัฒนธรรม 8 วิถี ของดีสมุทรสงคราม” จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการแก่ประชาชน
10	งบประมาณ (บาท)	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสุชาดา ทุ่งหว้า ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-718138

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.1 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	16. โครงการศูนย์กลางการแสดงผลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม (OTOP MART CENTER)
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน และมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ชนบทได้ทำงานทำมาค้าขายด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางธรรมชาติของพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และระบบนิเวศน์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวที่พัก ในจังหวัดนั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จึงทำให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวยังหาซื้อผลิตภัณฑ์ตามความต้องการได้ยากหรือมีแต่ต่างคนต่างจำหน่ายราคาแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการศูนย์กลางการแสดงผลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม (OTOP MART CENTER)
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน 3 เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ 1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 2. รายได้ยอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 12
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ยอดจำหน่าย OTOPเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและประมง
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์รวมสินค้า กิจกรรมที่ 2 จัดสร้างและตกแต่งศูนย์ OTOP MART CENTER ภายในอาคารศูนย์ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
9	งบประมาณ (บาท)	2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานหลัก: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางบุญทิวา วรรณประเวศ ตำแหน่ง : พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 034 711011

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.1 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	17. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรครบวงจร
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ชาวนาเกลือประสบกับปัญหาราคากเกลือตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในการก่อสร้างโรงล้างเกลือให้แก่สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เกลือที่ผลิตได้มีความชื้นต่ำและมีสีขาวสะอาด จึงมีการประชุมหารือร่วมกัน ผลการประชุมกำหนดให้สถาบันวิจัยฯ (วว.) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตเกลือที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้สำรวจวิเคราะห์ห้จึงได้จัดทำและเสนอแนวทาง/ขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรของโรงล้างเกลือสมุทรที่สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด เป็นผู้ใช้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนที่กำหนด ต้องใช้งบประมาณดำเนินการจำนวนมาก สหกรณ์และชาวนาเกลือไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรอย่างครบวงจร ขึ้น เพื่อดำเนินการดังกล่าว
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เกลือจังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิง นิมิตด้านการเรียนรู้วิถีชีวิต สามารถดำรงวิถีชีวิตคนทำเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม ให้สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม แก่คนรุ่นต่อไป
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปริมาณผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรมีความสะอาดขึ้นและมีความชื้นลดลงสอดคล้องตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
7	ระยะเวลา	1 ปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนและแผนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 2. พัฒนาเครื่องอบแห้งเกลือต่อเนื่อง ชนิด Rotary drum dryer 3. พัฒนาระบบกรองน้ำเกลือ 4. พัฒนาชุดล้างทำความสะอาดผลึกเกลือ 5. วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เกลือที่ได้ 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของกระบวนการผลิต 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ On-the-job Training สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานและใช้งานเครื่องจักรในโรงผลิต 8. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการวางจำหน่าย 9. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง
9	งบประมาณ(บาท)	1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 034-711-903

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.1 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	18. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำทุกปี ในปี 2559 รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้นการพัฒนาวัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สภาพปัญหา / ความต้องการ : ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย มีปริมาณมาก การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พบว่ายังอยู่ในระดับการแปรรูปขั้นต้น ราคาถูก หากมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จะทำให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและจังหวัดในภาพรวม ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นในการดำเนินการมาก เนื่องจากการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) วิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านสังคม <u>ผลลัพธ์</u> 1. จำนวนนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	1. จำนวนผู้ประกอบการSMEและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสนใจเข้าร่วมโครงการ 30 ราย 2. จำนวนนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1 มั่งคั่ง - ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปีตุลาคม 2560 สิ้นสุดปีกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดสัมมนาชี้แจงโครงการแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
9	งบประมาณ (บาท)	1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034 - 712907

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.1 โครงการพัฒนาลิ้นค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	19. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2	ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล	สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีนโยบายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ และรูปแบบสวยงามเป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ผู้ผลิตชุมชน
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงามเหมาะสม มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 20 ราย
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช./อย.ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ และนโยบายอื่นๆ	วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1 มั่งคั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ ข้อที่ 1 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ ตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
9	งบประมาณ (บาท)	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034 - 712907

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.1 โครงการพัฒนาลินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	20. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นเมืองนิเวศ 3 น้ำ จึงทำให้มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมมีแหล่งพื้นที่การปลูกพืชเกษตรสำคัญมากมายเช่น มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ และนาข้าวรวมจำนวน 128,603 ไร่ ซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดถึง 70,000 ไร่ พื้นที่ปลูกส้มโอ 12,497 ไร่ และพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 8,032 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งสร้างมูลค่าผลผลิตรวมมากถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดประสบปัญหามากมาย เช่น ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำลง ปัญหาศัตรูพืชระบาด เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการทำการเกษตร ดังนั้น เพื่อลดปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดตกต่ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรจังหวัดจึงดำเนินโครงการช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในจังหวัด ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ตลอดจนผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรอันนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเมืองแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและสร้างรายได้ให้จังหวัดและประเทศ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามดีขึ้น รวมทั้ง สนองนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และขยายโอกาสโดยตรงให้แก่ประชาชนส่วนมากของจังหวัดโดยแท้จริง
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	2.1.1 เพื่อพัฒนาการผลิตเกษตรที่ปลอดภัยให้กับเกษตรกร ให้สามารถปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในระดับต่างๆ จนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2.1.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศ และการส่งออก
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ เกษตรกรจะสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เทียบกับค่า GPP ภาคเกษตรของจังหวัดปี 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ข้อที่ 1 มั่งคั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. กิจกรรมป้องกันและกำจัดหนอนหัวด้ามะพร้าว (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม) 2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม) 3. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม) 4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าองค์กรเกษตรสู่ Smart Product (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
9	งบประมาณ (บาท)	4,241,800 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711711

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	22 โครงการประชสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	2.1 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs)
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจังหวัด สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องจากภาคเกษตรที่สำคัญ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้เกิดทักษะและเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างแหล่งผลิต แหล่งจำหน่ายเป็นการสอดรับระหว่างกัน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเป็นการประชสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในและนอกจังหวัดโดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาค
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> 1. สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง มีคุณภาพ/บรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ ของตลาด สามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 2. กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ขยายตลาดมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3. สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ของจังหวัด ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- มีช่องทางการตลาดอย่างน้อย 1 ช่องทาง - มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา - กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อที่ 6.17 ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 4 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร/ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคัดเลือกสินค้า/ผู้ผลิตที่มีศักยภาพด้านการตลาด กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการ
9	งบประมาณ (บาท)	790,100 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-715538

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	22 โครงการประชสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	22. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOPสมุทรสงคราม)
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> 1.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการพัฒนาสามารถยกระดับคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 3. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	-กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อที่ 6.17 ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 4 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร/ประมงและผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	- ประชุมคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม/ภูมิภาค
9	งบประมาณ (บาท)	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานหลัก: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบุญทิวา วรรณประเวศ ตำแหน่ง : พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 034 711011

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.2 โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	23. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม จึงเห็นสมควรจัดโครงการ ประชาสัมพันธ์สินค้าทาง การเกษตรที่ปลอดภัย สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม อาเซียน มีการเปิดตลาดการค้าเสรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา จับจ่ายซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าอื่นๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด สมุทรสงครามให้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP/SMEs สินค้า การเกษตร สินค้าประมงแปรรูป ที่ผลิตได้มาตรฐานของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 2. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรการประมง มีความปลอดภัยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคมีช่องทางจำหน่าย ทำให้มีราคาเป็นที่พอใจของเกษตรกร 2. เพื่อให้สินค้ากลุ่ม OTOP /วิสาหกิจชุมชน/อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมีช่องทางจำหน่ายทำให้มีราคาเป็นที่พอใจของกลุ่ม
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	อัตราการขยายตัวของGPP ภาคเกษตรและประมงของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ25.5
6	ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด /กลยุทธ์ และ นโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า เกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 7 ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่นคง (ข้อ 2.3 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีส่วนกลาง จำนวน 3 ครั้ง 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 3 ครั้ง 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดทำป้ายคัดเอ้าท์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 10 ป้าย
9	งบประมาณ (บาท)	450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
10	หน่วยงาน ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3471-4881

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	23 โครงการพัฒนาสาธิตภูมิภาคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูปการจำหน่าย สินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	24. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่นำชัย หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่รงค์ –บ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 760 เมตร
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเกิดการชำรุด เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ทันเวลาและจำนวนเพิ่มขึ้น 3. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่นำชัย หมู่ที่ 2ต.บางยี่รงค์ - ต.บ้านปราโมทย์
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่นำชัย หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่รงค์ –บ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 0.760 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมงมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านผู้ใหญ่นำชัย หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่รงค์ –บ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 0.760 กิโลเมตร
9	งบประมาณ (บาท)	1,527,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : อำเภอบางคนที ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง : นายอำเภอบางคนที สถานที่ติดต่อ : อำเภอบางคนที หมายเลขโทรศัพท์ : 034-762010

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.3โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	25. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Over lay) หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางพลับ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเกิดการชำรุด เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด 2. เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไป-มาที่สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> เกษตรกรและประชาชน มีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Over lay) หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางพลับ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาวรวม 0.532 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,598.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมงมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Over lay) หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางพลับ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาวรวม 0.532 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,598.00 ตารางเมตร
9	งบประมาณ (บาท)	769,300 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง : นายอำเภอบางคนที สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที หมายเลขโทรศัพท์: 034-762010

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.3 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	26. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 2 หมู่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ซึ่งราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงราษฎรมีความยากลำบากในการคมนาคม การขนส่งประมง และสัญจรไป-มา จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตสินค้าประมง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบทางเลือกสำหรับการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเล และการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามดีขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และประมง สะดวกรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรแก่ผู้มาเยือนและประชาชนในจังหวัด
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.280 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.280 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร
9	งบประมาณ (บาท)	862,400 บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ตำแหน่ง : นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : อำเภอเมืองสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-720790

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.4 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	27. โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2	ความสำคัญของโครงการหลักกรและเหตุผล	เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึงการกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจพุ่มเฟียยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศ จึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีศักยภาพ การผลิตที่สูงขึ้นให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 2. เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลักของเกษตรกร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรได้ตระหนัก คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 5. เพื่อสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<p>ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ผลลัพธ์ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลัก - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เกษตรกรเป้าหมาย มีกิจกรรมการเกษตรเพิ่มแบบผสมผสานอย่างน้อย 1 กิจกรรม
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.สส.) 2. กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ (กลุ่มโคเนื้อ) (สนง.ปศุสัตว์จ.สส.) 3. กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงแพะปรับระบบให้เข้าสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ (กลุ่มแพะ) (สนง.ปศุสัตว์จ.สส.) 4. กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มไก่ไข่) (สนง.ปศุสัตว์จ.สส.) 5. กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงกุ้งผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สนง.ประมงจ.สส.) 6. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.สส.) 7. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สนง.สหกรณ์จ.สส.)
9	งบประมาณ (บาท)	1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก : นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1936-5665

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.4 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	29. โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) นับว่าเป็นสัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทย แต่ในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความนิยมในการบริโภคกุ้งกุลาดำที่สูงขึ้น ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในบ่อดินก็ประสบปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดโรคระบาด ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตลดน้อยลง อีกทั้งในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำในบ่อดินยังประสบปัญหาการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในธรรมชาติ ทำให้ในบางฤดูกาลไม่มีลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อเลี้ยงในบ่อดิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งเกิดแนวความคิดร่วมกันในการหาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณกุ้งกุลาดำตามธรรมชาติให้สูงขึ้น และทำให้เกิดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้องด้านการจัดการดูแลอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำและการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งกุลาดำ ทำการเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาด ประมาณ 5.0 – 7.0 เซนติเมตร เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตของกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ ได้ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด 5 - 7 ซม. เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 250,000 ตัว มีผลผลิตของกุ้งกุลาดำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มขึ้น สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามชาวประมง และผู้นำชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการขยายพันธุ์ฟื้นฟูบริหารจัดการ
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	พันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด 5-7 ซม.เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 250,000 ตัว
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ข้อที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. สำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2. ดำเนินการซื้อพันธุ์กุ้งกุลาดำนอกกระดองเพาะและอนุบาลปูม้า 3. ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 ครั้ง
9	งบประมาณ (บาท)	๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม (หน่วยงานร่วม) ผู้รับผิดชอบ : นายอุทัย สิงห์โตทอง ตำแหน่ง: ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-711258

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	2.4 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปี 2554 และพบว่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดการเสริมสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา การจัดจำหน่าย การขนส่ง เคลื่อนย้าย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้/และส่งเสริมด้านตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<p><u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p><u>ผลลัพธ์</u> 1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น</p> <p>2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน</p>
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 50 คน
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง กลยุทธ์ ข้อที่ 6 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพดั้งเดิม และ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
9	งบประมาณ (บาท)	200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	<p>หน่วยงานหลัก: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางบุญทิวา วรรณประเวศ</p> <p>ตำแหน่ง: พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>สถานที่ติดต่อ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>โทรศัพท์: 034-711011</p>

	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	3.3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้างในเรือประมงทะเล
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือประมง เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญ และเหนียวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจากข้อมูลการใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในเรือประมงเป็นส่วนมาก หรือเสพเพื่อต้องการทำงานให้ได้มาก และเพื่อทนต่อสภาพการทำงานที่หนัก หรืออาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน แรงงานในเรือประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดสูงมาก ผู้ใช้แรงงานในเรือประมง ขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด ผลกระทบจากการใช้สารเสพติดในระยะติดต่อกันเป็นเวลานาน นายจ้างเจ้าของเรือประมงขาดความตระหนักถึงผลกระทบในการใช้สารเสพติด และไม่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน การอบรมให้ความรู้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในเรือประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาเสพติด ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานและร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้เรื่องยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 60 คน
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
7	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้างในเรือประมงทะเล จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
9	งบประมาณ (บาท)	71,700 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	<p>หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นางเจริญพิศ เอกอรุ</p> <p>ตำแหน่ง : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711899</p>

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	32. โครงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่แรงงานในเรือประมงทะเลและความปลอดภัยในการทำงาน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือประมงทะเล เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญ และเหนียวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจากข้อมูลการใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เวลาของชีวิตอยู่ในเรือประมงเป็นส่วนมาก หรือเสพเพื่อต้องการงานให้ได้มาก และเพื่อทนต่อสภาพการทำงานที่หนัก หรืออาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลต่อเนื้อทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน แรงงานในเรือประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดสูงมาก ผู้ใช้แรงงานในเรือประมง ขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด ผลกระทบจากการใช้สารเสพติดในระยะติดต่อกันเป็นเวลานาน การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในเรือประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานและร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการรักษาความมั่นคงและความสงบ ผลลัพธ์ - ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น - นายจ้างเจ้าของเรือประมง ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่แรงงานในเรือประมงทะเลและความปลอดภัยในการทำงานจำนวน 300 คน
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
7	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่แรงงานในเรือประมงทะเลและความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับนายจ้างเจ้าของเรือประมง ผู้ใช้แรงงานในเรือประมง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน
9	งบประมาณ(บาท)	35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ :สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางเจริญพิศเอกอรุ ตำแหน่ง : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711899

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	33. โครงการสมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ถึงจะเล็กก็เล็กพริกขี้หนู เพราะจังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบเครือญาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้คนในสังคมเกิดการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามสอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้านและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 – 2564 จึงได้จัดทำโครงการ “สมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ” เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและขยายผลหมู่บ้านเป้าหมายเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกื้อกูลต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดกระบวนการเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายนำหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทางส่งเสริมหมู่บ้านเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรม
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1 เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการชุมชนแห่งการเกื้อกูลไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ และเป็นการกระตุ้นและสร้างจูงใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ 3 สร้างรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านของจังหวัดสมุทรสงคราม (Samutsongkhram Model)
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ 1.หมู่บ้านเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในหมู่บ้านเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางการส่งเสริมหมู่บ้านแห่งความเกื้อกูล ตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 33 หมู่บ้าน
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 1) ประชุมเตรียมความพร้อมแก่แกนนำหมู่บ้านเป้าหมายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ 1) จัดเวทีประชาคมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนสมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบแก่ผู้นำหมู่บ้านครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย และหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือก 2) สนับสนุนกิจกรรมทางเลือก (จัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จ) 3) กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ
9	งบประมาณ (บาท)	3,700,000บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034 711011

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขภาคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	34. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังเยาวชนทั้งใน และนอกสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอาชญากรรม และความไม่สงบ และความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2. เพื่อให้มีระบบข้อมูลยาเสพติดที่สามารถชี้สถานการณ์ยาเสพติด และนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และผู้มีพฤติกรรมมกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<p>ผลผลิตการรักษาความมั่นคงและความสงบ</p> <p>ผลลัพธ์ 1. สามารถควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนแม่ให้มีประสิทธิภาพตามปรัชญากองทุนแม่ 3. หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 หมู่บ้าน - หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการพัฒนาและยกระดับจากระดับ C เป็นระดับ A และ B เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 หมู่บ้าน
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
10	งบประมาณ (บาท)	1,517,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	<p>หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711011</p>

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	35. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ในปัจจุบันและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนซึ่งส่งกระทบต่อปัญหาด้านอาชญากรรมและความไม่สงบ และความปลอดภัยของชุมชน ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นแนวทางที่เยาวชนจะสามารถปรับความเข้าใจให้เป็นพลังสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินโครงการและนำไปปฏิบัติได้ 2 เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถจัดบริการภายในศูนย์เพื่อนใจได้และสามารถขยาย/เชื่อมเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างชมรมฯ ภายในจังหวัด และขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดอื่นๆ 3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีความรู้ มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รวมทั้งมีการสร้างกระแสการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสามารถพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้าเป็นนวัตกรรมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 4 เพื่อสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนที่มีการดำเนินงานเข้มแข็งต่อเนื่อง ได้นำเสนอผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศและจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> 1. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รู้ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีค่านิยม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	1.เด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 2.มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คุณภาพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง 3.จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในกลุ่มอายุ 6-24 ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่สมาชิก โดยสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่สมาชิกชมรมในพื้นที่
10	งบประมาณ (บาท)	1,517,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายสุริยะ คูหะรัตน์ ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711571

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	36. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์หรือภาวะการเกิดลดลง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า หากประเทศหรือพื้นที่ใดมีประชากรอายุ ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งจังหวัดนั้น ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลสถิติประชากรจังหวัดสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีประชากรทั้งสิ้น 194,376 คน และมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 38,196 คน คิดเป็นร้อยละ 19.65 ของประชากรทั้งจังหวัด จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนภาระพึ่งพิงที่ประชากรวัยทำงานจะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับพบว่าผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านสังคม เช่น การถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลอยู่ในภาวะยากลำบาก การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิต การขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนครอบครัวและชุมชนยังขาดความรู้ ความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย จังหวัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว ชุมชน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และด้านการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการมีงานทำสร้างรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิตโดยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ไม่ต้องเป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่นต่อไป
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนอย่างปรกติสุข 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ 1. ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ๒. ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	- การส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพและส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง - การบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
10	งบประมาณ (บาท)	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-712614

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	37. โครงการบริการฝึกอาชีพพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ฝึกอาชีพในสถานที่ศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อนพัฒนาอาชีพประชาชน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาดูงานการแผนงานยุทธศาสตร์ระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษายังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ เพื่อพัฒนาเป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “เป็นสถานที่เพื่อการฝึกอาชีพ”
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้สนใจที่ต้องการมีอาชีพเสริมด้านต่างๆได้มีการฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เสริมมีอาชีพที่ยั่งยืนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการมีอาชีพเสริมสามารถทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองได้ 4. เพื่อให้ประชาชนได้เปิดโลกทัศน์อันกว้างไกลจากศึกษาดูงานตลอดจนรู้จักการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านสังคม <u>ผลลัพธ์</u>
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผู้เข้ารับบริการฝึกอาชีพพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	การบริการสอนฝึกอาชีพหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้นให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
10	งบประมาณ (บาท)	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-716343

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	38. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอาชญากรรมและความไม่สงบ และความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นแนวทางที่เยาวชนจะสามารถปรับความเข้าใจให้เป็นพลังสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2. เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด 3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลยาเสพติดที่สามารถชี้สถานการณ์ยาเสพติด และนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาอย่างมีประสิทธิภาพ
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> 1. สามารถควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 2. เยาวชนมีความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด 3. สามารถลดอัตราการเกิดของผู้เสพยาใหม่ 4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลยาเสพติดที่สามารถชี้สถานการณ์ยาเสพติด และนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 อัตราการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนรายใหม่ลดลง ร้อยละ 10 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน 2. จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.) 3. แจกหมากเอกชนปฏิบัติงาน 4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
10	งบประมาณ (บาท)	1,700,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม (ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม) ผู้รับผิดชอบ : นายสมนึก พรหมเขียว ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม (ศอ.ปส.จ.สส.) หมายเลขโทรศัพท์ : 034-713718

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	39. โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เร่งด่วนมากและต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนจะมั่วสุม ขาดเรียน ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องหาเงินไปซื้อยาเสพติด กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในการดำรงชีวิตตามปกติ ดังนั้น คดีที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ชิงปล้น ฆ่า ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุดเฉพาะกิจจังหวัด และอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 2. เพื่อลดระดับปัญหาของสังคมปัญหาอาชญากรรม 3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสนธิกำลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์:</u> 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจับกุม ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด 2. ประชาชนเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 3. ปัญหาสังคมอาชญากรรม ลดน้อยลง 4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. ภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่ช่วยทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ของตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. โครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผรส./ชรบ. ด้านภัยยาเสพติด 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนกฎหมายสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 3. โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การต่อสู้ การตรวจค้น และการทำงานชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กลอง ชุดเฉพาะกิจอำเภอ และภาคีเครือข่าย 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กลองและภาคีเครือข่าย 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. ข้าราชการฝ่ายปกครอง 7.โครงการอบรมศึกษาดูงานของชุดรักษาความสงบหมู่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง
10	งบประมาณ (บาท)	2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายสมนึก พรหมเขียว ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-713718

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	40. โครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ในปัจจุบัน ปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติมีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งในหลายปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เพียงลำพัง กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. จึงมีหน้าที่และบทบาทในการบูรณาการ การดำเนินงานของหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติมีเอกภาพในการกำหนดกรอบแนวความคิดของคนในชาติและแนวโน้มที่จะทำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันในการแก้ปัญหา รวมทั้งได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีการกระทำในลักษณะที่เป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันชั้นสูง และมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ปกป้อง และแจ้งเตือนการจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบัน
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> : เครือข่ายมวลชนมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีฯ อย่างสม่ำเสมอ
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 4 รุ่น/1 ปี รุ่นละ 100 คน (รวม 16 รุ่น/4 ปี)
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 100 คน 4 รุ่น/1 ปี รุ่นละ 100 คน (รวม 16 รุ่น/4 ปี)
10	งบประมาณ (บาท)	150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ผู้รับผิดชอบ : รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ตำแหน่ง : รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส. สถานที่ติดต่อ : กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. หมายเลขโทรศัพท์ : 034-712828

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	41. โครงการเครือข่ายข่าวภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	การรักษาความมั่นคงของชาตินั้น ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านความมั่นคงได้ปรับบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ป้องกัน แก้ไข และขจัดปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในทุกกระดับ
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	การดำเนินงานตามโครงการข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง เพื่อสนับสนุนงานการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มขบวนการนำพาและลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย กลุ่มที่มีอิทธิพลและแกนนำองค์กรต่างๆ ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด อย่างรวดเร็วและทันเวลา 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าวให้กับ กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. และ กอ.รมน.ภาค ทั้งในเรื่องการฝึกอบรมและการรวบรวมข่าวสาร ด้วยการฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายกลุ่มพลังประชาชนที่มีอยู่ของ กอ.รมน.จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> ได้รับการแจ้งข่าวสารด้านความมั่นคงจากประชาชน
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 4 รุ่น/1 ปี รุ่นละ 50 คน (รวม 16 รุ่น/4 ปี)
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 4 รุ่น/1 ปี รุ่นละ 50 คน (รวม 16 รุ่น/4 ปี)
10	งบประมาณ (บาท)	90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ผู้รับผิดชอบ : รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ตำแหน่ง : รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส. สถานที่ติดต่อ : สนง.กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. หมายเลขโทรศัพท์ : 034 – 712 – 828

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	42. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสัญญาณเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จำนวนมาก เช่นวัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม), ตลาดรถไฟ(ตลาดร่มหุบ), ดอนหอยหลอด, และตลาดน้ำอัมพวา เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดตามมา โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม), ตลาดรถไฟ(ตลาดร่มหุบ) และดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังตลาดน้ำอัมพวา มีปัญหาด้านการจราจรเนื่องจากถนนมีขนาดเล็กไม่สามารถขยายช่องทางการจราจรเพิ่มได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและแนะนำเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) คือ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแก้ไขปัญหาการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามเห็นควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสัญญาณการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการจราจรและเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง 2. เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> : 1. แก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย 2. นักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงไปยังที่หมายได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 3. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรของจังหวัดสมุทรสงคราม
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ร้อยละ 5
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยฯ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรพร้อมทั้งกำหนดรูปแบบและข้อความที่จะประชาสัมพันธ์ และติดตั้งป้ายตามจุดที่กำหนดไว้จากการสำรวจในเบื้องต้น
10	งบประมาณ (บาท)	150,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม /สภ.เมืองสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ตำแหน่ง : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/สภ.เมืองสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-713032

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	43. โครงการสายตรวจจักรยานในแหล่งท่องเที่ยว (ตลาดน้ำอัมพวา)
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	อัมพวา เป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเชิงอนุรักษ์จำนวนมาก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม ความปลอดภัยในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความอุ่นใจในการดำรงชีวิตประจำวัน และรักถิ่นเกิด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอำเภออัมพวาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน้ำอัมพวา มีอุทยาน ร.2 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จะมีบุคคลสำคัญของประเทศ ข้าราชการ และประชาชนมาเยี่ยมชมเป็นประจำ สถานีตำรวจภูธรอัมพวา ได้เล็งเห็นสถานที่ทั้งสองแห่งในการสัญจรเป็นพื้นที่คับแคบไม่เหมาะที่จะนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปตรวจ จึงเห็นควรจัดสายตรวจจักรยานเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อความคล่องตัวและครอบคลุมพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน ชุมชนและนักท่องเที่ยวต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ในการควบคุมอาชญากรรมและการดูแล บริการนักท่องเที่ยว 2. จัดชุดปฏิบัติการสายตรวจจักรยานไปปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนเพื่อความคล่องตัวและครอบคลุมพื้นที่ 3. สร้างความศรัทธาและความพึงพอใจของประชาชน ชุมชนและนักท่องเที่ยวต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> : สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนการก่อคดีในพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา ร้อยละ 100 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	- จัดสายตรวจจักรยานออกตรวจในพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา - จัดซื้อรถจักรยานเสือภูเขา จำนวน 2 คันๆ ละ 15,000 บาท
10	งบประมาณบาท)	102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม /สภ.อัมพวา ผู้รับผิดชอบ : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้กำกับสถานีตำรวจอัมพวา ตำแหน่ง : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้กำกับสถานีตำรวจอัมพวา สถานที่ติดต่อ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/สภ.เมืองสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-725625-27

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	44. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รักชาติ รักถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากสภาวะการณ์โครงสร้างสังคมและครอบครัวที่เปลี่ยนไปบวกกับกระแสโลก social ที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กและเยาวชน ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จังหวัดสมุทรสงครามจึงต้องการจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ เด็กมีคุณภาพวันนี้ จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ และค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รักชาติ รักถิ่นมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมช่วยเหลือประเทศชาติ
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดี มีลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 3. เพื่อสร้างเครือข่าย เด็กดี ศรีแม่กลอง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านสังคม <u>ผลลัพธ์</u> : ขยายเครือข่าย “เด็กดี ศรีสมุทรสงคราม” มีเยาวชนคุณภาพช่วยสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติเพิ่มขึ้น ลดกลุ่มเด็กมีปัญหาให้เหลือน้อยลง
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการ จำนวน 140 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย จำนวน 1 รุ่น 2 วัน 1คืน <u>หลักสูตร</u> แบ่งเป็น เนื้อหาภาคทฤษฎี และแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วย - กลุ่มเรียนรู้ที่ 1 “วัฒนธรรมประชาธิปไตย” - กลุ่มเรียนรู้ที่ 2 “วินัยสร้างคน” - กลุ่มเรียนรู้ที่ 3 “คุณลักษณะที่พึงประสงค์” - กลุ่มเรียนรู้ที่ 4 “สุนทรียศิลป์” <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวม 140 คน
10	งบประมาณ (บาท)	350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางสุชาดา ภูหว่า ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-718138

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	45. โครงการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญและจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558” โดยมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชน/หมู่บ้านและสถานศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้จังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การรักษาความมั่นคงและความสงบ <u>ผลลัพธ์</u> : รายงานผลการสำรวจ “รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)”
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558) พ.ศ. 2561 - 2564”
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	- จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50 เล่ม
10	งบประมาณ (บาท)	86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ: สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นางศุภกานต์ พรหมน้อย ตำแหน่ง : สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034-711001

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	46. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวทำให้จังหวัดสมุทรสงครามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และวัฒนธรรมที่สำคัญ ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น การใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีแนวโน้มทำให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วย ประกอบกับปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ลงสู่ภาคใต้ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยการขนส่ง เป็นต้น ทำให้มีประชาชนเดินทางสัญจรไปมาภายในจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านคน (การขาดจิตสำนึก , การไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร , ประมาทร่างกายไม่พร้อมกับการเดินทาง) ปัจจัยด้านยานพาหนะ (อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยและการดัดแปลงอุปกรณ์ยานพาหนะ) ปัจจัยด้านถนน (ถนนชำรุด , ป้าย , ไฟจราจรชำรุดหรือไม่เพียงพอ) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ทัศนวิสัย , ไฟส่องสว่าง , สิ่งขีดขวาง) จึงทำให้จังหวัดสมุทรสงคราม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมาก
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด 2. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> : มีจำนวนภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- จำนวนอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 50 พ.ศ.2562 ร้อยละ 60 พ.ศ.2563 ร้อยละ 70 และในปีพ.ศ. 2564 ร้อยละ 80
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง (ป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๒๒ x ๒๔๔ ซม. (๖ ป้ายๆละ ๒๖,๕๐๐ บาท)) 2. ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรให้แก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว 1 รุ่น
10	งบประมาณ (บาท)	225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายธีรชาติ ไทรทอง ตำแหน่ง : หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 034 – 715835

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	47. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้าน โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ อปท. ชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ/การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟู
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> : มีจำนวนภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	- จำนวนภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น จำนวน 500 คน
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ดำเนินการการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยเครือข่ายในชุมชน/หมู่บ้านให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านอาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน
10	งบประมาณ (บาท)	500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ:สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายธีรชาติ ไทรทอง ตำแหน่ง:หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ :034 – 715835

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	48. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงร้องขอให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการปัจจุบันประชาชนใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค-บริโภค ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ขอสนับสนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำ 3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภคจำนวน 30 ครัวเรือน
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ ๒ มั่งคั่ง (ข้อ ๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 9 เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายภูทอง ดวงเลิศ ตำแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์:034-711601

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	49. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงร้องขอให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการปัจจุบันประชาชนใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค-บริโภค ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ขอสนับสนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำ 3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ ๒ มั่งคั่ง (ข้อ ๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 9 เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายภูทอง ดวงเลิศ ตำแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์:034-711601

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	50. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงร้องขอให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการปัจจุบันประชาชนใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค-บริโภค ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ขอสนับสนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำ 3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐาน
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ ๒ มั่งคั่ง (ข้อ ๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 9 เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายภูทอง ดวงเลิศ ตำแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์:034-711601

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	51. โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนทางแยก หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก ไม่มีทางเดินเท้า และรางระบายน้ำทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องริบดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ อย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม และตามนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 1 การป้องกันและเชิดชูสถาบัน ประกอบกับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) อำเภอบางคนที จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 1.50-2.50 เมตร ยาว 283 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 283 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสายดังกล่าวในการเดินทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน น้ำไม่ท่วมขัง ลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> ประชาชนสามารถมีเส้นทางในการสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้ำไม่ท่วมขังถนน
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 1.50 - 2.50 เมตร ยาว 283 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 283 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 1.50 - 2.50 เมตร ยาว 283 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 283 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	1,540,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง : นายอำเภอบางคนที สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที หมายเลขโทรศัพท์ :034-762010

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	52. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสาวบุญเรือน แก้วกระจ่าง ถึงโรงเรียนวัดดอนมะโนรา ม.4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	สภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียน ประชาชน และเวลาฤดูฝนเกิดหลุมบ่อทำให้เกิดความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนราจึงเล็งเห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เห็นควรที่จะก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสาวบุญเรือน แก้วกระจ่าง ถึงโรงเรียนวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้นักเรียน ประชาชนในตำบลดอนมะโนราและตำบลใกล้เคียง ได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรไป-มา 2. เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์: นักเรียน ประชาชน และเกษตรกรตำบลดอนมะโนราและใกล้เคียงได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ถนนเพื่อสัญจร และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสาวบุญเรือน แก้วกระจ่าง ถึงโรงเรียนวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสาวบุญเรือน แก้วกระจ่าง ถึงโรงเรียนวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	1,889,400 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง : นายอำเภอบางคนที สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางคนที หมายเลขโทรศัพท์ :034-762010

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	53. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพเป็นพื้นที่หินคลุก เป็นหลุม และมีฝุ่นจำนวนมาก ในฤดูฝน ฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้ทางสัญจรภายในหมู่บ้านเกิดความเสียหายและยากลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทาง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ	ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์: ประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางไปมา และสะดวก ปลอดภัย
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	3,505,500 บาท (สามล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภออัมพวา สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา หมายเลขโทรศัพท์ : 034-751368

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณสุขปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2	กิจกรรมหลัก	54. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดประชา-บ้านวัดอมรวดี หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	เนื่องจากถนนบริเวณ วัดประชา-บ้านวัดอมรวดี หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวมีสภาพเป็นพื้นที่หินคลุก เป็นหลุม และมีฝุ่นจำนวนมากในฤดูฝน ฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้ทางสัญจรภายในหมู่บ้านเกิดความเสียหาย และยากลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
4	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทาง
5	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> ประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางไปมา และสะดวก ปลอดภัย
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดประชา-บ้านวัดอมรวดี หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ยาว 1.00 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
7	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ 2 มั่งคั่ง (ข้อ 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต) - ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - กลยุทธ์ ข้อที่ 1 สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
8	ระยะเวลา	ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดประชา-บ้านวัดอมรวดี หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ยาว 1.00 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
10	งบประมาณ (บาท)	2,697,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
11	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภออัมพวา สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภออัมพวา หมายเลขโทรศัพท์ : 034-751368

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	4.1 โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	55. โครงการแก้มลิงทุ่งหิน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งหมดจำนวน 2,623 ไร่ อยู่ในตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดมีปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน ในฤดูน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากคลอง วัดประดู่ และจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทำให้น้ำท่วมได้ง่าย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับพื้นที่จังหวัดเป็นเมือง 3 น้ำ (น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม) ทำให้จังหวัดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภค-บริโภค ช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำบริเวณทุ่งหินตำบลยี่สารอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับเป็นแหล่งเก็บกักน้ำของจังหวัดสมุทรสงคราม
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการอุปโภค-บริโภค รวมถึงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรด้วย
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการอุปโภค-บริโภค รวมถึงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรด้วย 69
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ก่อสร้างแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และอาคารประกอบจำนวน 4 แห่ง (อาคารรับน้ำ 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำ 3 แห่ง)
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กลยุทธ์ ข้อที่ 1 ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ข้อที่ 3 ยั่งยืน (3.4 การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน)
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	- ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงทุ่งหินและอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง (ประกอบด้วย อาคารรับน้ำ 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำ 3 แห่ง)
9	งบประมาณ (บาท)	65,660,000 บาท (หกสิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายมนัส สุดพวง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์: 034-756507

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อโครงการ	4.1 โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
	กิจกรรมหลัก	56. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้มีความสำคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่สำคัญและเร่งด่วนในการดูแล ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง ยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	<u>ผลผลิต</u> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ <u>ผลลัพธ์</u> 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนและ แหล่งน้ำ ได้รับการดูแล และฟื้นฟู 2. นักท่องเที่ยว เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนและ แหล่งน้ำ
5	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง
6	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กลยุทธ์ 1.ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ประเทศไทย“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ข้อที่ 3 ยั่งยืน (3.4 การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน
7	ระยะเวลา	1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2560 สิ้นสุดปี กันยายน 2561
8	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	1. ปลุกต้นไม้นื่องในวันสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง 2. แก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครอง 3. ณรงค์ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง และถนนทางสัญจร โดยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันของประชาชน พร้อมกัน ทั้งจังหวัด 1 ครั้ง 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9	งบประมาณ (บาท)	1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
10	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายถิ่น พิสูจน์ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3471 3135

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
๑	ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
	กิจกรรมหลัก	๕๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒	ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล	<p>๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี และค่าของงบประมาณจังหวัดประจำปี ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการ ก.บ.จ. ตามมาตรา ๑๘ และ ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ตลอดจนจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด</p> <p>๑.๓ ตามระเบียบและข้อกำหนดข้างต้น จังหวัดจึงต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกและการประสานงานในการบริหารงานจังหวัดและอำเภอแบบบูรณาการการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนไปสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งบุคลากรภาครัฐในสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกิจที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัด ดังนั้น ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น</p>
๓	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัด</p> <p>๒.๒ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะระบบการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งการพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาขีดสมรรถนะแก่บุคลากรภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกัน การปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน</p> <p>๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๒.๔ เพื่อให้การบริหารและจัดการภารกิจต่างๆ ในหน้าที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบข้อสั่งการของ คสช. และนโยบายรัฐบาล</p>

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
๔	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ	ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ ๑. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ๒. สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
๕	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละของส่วนราชการในจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้พร้อม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ร้อยละ ๑๐๐
๖	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ และนโยบายอื่นๆ	- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อที่ ๓ ยั่งยืน (๓.๕ อื่นๆ) - ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ ๕ สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก - กลยุทธ์ ข้อที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้มากยิ่งขึ้น
๗	ระยะเวลา	เริ่มต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๑
๘	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	๑. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและประชาชน ๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๙	งบประมาณ (บาท)	๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
๑๐	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมนุญ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๔-๗๑๓๓๐๙